

ABSOLUTELY JAPAN DELUXE 6D4N

ที่สุดแห่งกับการเดินทางในช่วงเวลาสุดพิเศษ เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย
เก็บทุกไฮไลท์สุดประทับใจเยือนเมืองโตเกียว ชมซากุระบานสะพรั่งสวนอุเอโนะ ทะเลสาบฮามานะ
สวนสนุกแห่งใหม่เลโก้ แลนด์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซ้อปิ้งชินจูกุ ชินไซบาชิ รังคุ เอ้าเล็ท
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมทั้งพักอาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมียม ... แล้วคุณจะรักเรา

กำหนดการเดินทาง 29 มีนาคม – 3 เมษายน/9-14 เมษายน 2561 จำนวน 20 ท่านขึ้นไป

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – นาริตะ (ประเทศญี่ปุ่น)

19.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2
พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
22.35 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) นาริตะ – เทศกาลดอกทิวลิป – สวนอุเอโนะ – ซ้อปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริเวณสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง สีชมพู และอีกสารพัดสีซึ่งทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกั้นหั่นลมเนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลัง ที่นี้ไม่ใช่ดินแดนแห่งดอกทิวลิปอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ เทศกาลชมดอกทิวลิป แห่งเมืองชะคุระ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่ Sakura Oldness & Open Space โดยมีทะเลสาบอินบะชานานไปกับสวนดอกทิวลิปกว่า 52 สายพันธุ์ รวมกันกว่า 600,000 ต้น นอกจากนั้นภายในบริเวณนักท่องเที่ยวจะได้ชมกั้นหั่นลม De Liefde ที่ทำขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่นำมาประกอบเองที่เมืองซาคุระในปี 1994 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และแสดงถึงมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ที่มีมาอย่างยาวนาน





เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเช็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว สู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ โตเกียว ถูกสร้างบนที่ดินของจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อุเอะโนะอนชิ โคเอ็ง” แปลว่า สวนอุเอะโนะ ของขั้วจักรพรรดิ เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1873 เป็นที่รู้จักกันในฐานะ สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว และยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้า วัด และพิพิธภัณฑ์สำคัญหลายแห่ง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง และที่สำคัญ อุเอะโนะ พาร์ค เป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น ที่จะออกดอกเบ่งบานพร้อมๆกัน ในช่วงต้นเดือน เมษายนของทุกปี(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ ด้วย)



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ **ชินจูกุ** ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า **ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร** ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหรา น่ารักหลากหลายสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน **100 yen** สินค้าภายในร้านจะราคา **100 เยนเท่ากันหมด** ทั้งเครื่องสำอาง ก็ฟชั่นป๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมตัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น **KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II** ในราคาถูกกว่าเมืองไทย



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนูยากินิคู ปังย่างสไตส์ญี่ปุ่น
ที่พัก **East 21 Tokyo Hotel** หรือเทียบเท่า



วันที่สามของการเดินทาง (3) โตเกียว - หมู่บ้านน้ำใส - สกีรีสอร์ท - โมโตสุ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ **หมู่บ้านโอชิโนะฮัคโค** เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูหมู หรือเนื้อย่างบนหินภูเขาไฟแสนอร่อย

นำท่านเดินทางสู่ **ลานสกีฟูจิเท็น** เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกีสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก นอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแห่งนี้มีทั้งลานสกีสำหรับผู้เริ่มเล่นสกีและ สำหรับผู้ที่มีความ

ขานาญท่านสามารถเลือกเล่นได้ทั้งสกีสโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะนอกจากนี้ยังมีลานสกีสำหรับเด็ก ให้เล่นกระดานเลื่อนหิมะหรือแค่นั่งเล่นหิมะ



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก **Motosu View Hotel** หรือเทียบเท่า



วันที่สี่ของการเดินทาง (4) โมโตสุ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - เลโก้แลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ **ทะเลสาบฮามานะ** หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโกย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลนั่นเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จึงทำให้ของฝากของที่นี้เป็นผลิตภัณฑ์อันเกิดจากผลผลิตของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปด้วยต้นซากุระอยู่มากมาย รวมทั้งยังมีที่พักผ่อนและร้านขายของที่ระลึกด้วย



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... **บริการท่านด้วยข้าวหน้าปลาไหล อันขึ้นชื่อแห่งทะเลสาบฮามานะ (สำหรับท่านที่ไม่ทานปลาไหล จะบริการท่านด้วย เซ็ตข้าวหน้าหมูทอด แทน)**

นำท่านเดินทางสู่ **LEGOLAND** ของญี่ปุ่นจะเปิดขึ้นที่เมืองนาโกย่า ในวันที่ 1 เมษายน 2017 นี้ ซึ่งที่นี่จะถือเป็นสวนสนุก **LEGOLAND** แห่งแรกของญี่ปุ่นและแห่งที่ 8 ของโลก นาโกย่ากำลังสร้างชั้นบนพื้นที่ 93,000 ตารางเมตรบนพื้นที่ริมท่าเรือในเขตมินาโตะ เมื่อเสร็จสิ้นจะมีเครื่องเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์จะรวมถึงแบบจำลองปราสาทนาโกย่า แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองที่มีภาพ

จำเป็น 'คินเซจิ' ปลาหัวเลื้อยทองคำบนยอดหลังคาสีเขียวอ่อนของปราสาท ซึ่งจะสร้างขึ้นจากตัวต่อเลโก้ ถึง 225,000 ชิ้น



ค่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการทำนด้วยเมนูซาบู่ ซาบูสโตล์ญี่ปุ่น
ที่พัก Nagoya JR Gate Hotel หรือเทียบเท่า



วันที่ห้าของการเดินทาง (5) นาโกย่า – โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ซัปโปโรชินไซบาชิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.... นำท่านตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด..ชมฉากจำลองของนิวยอร์ก , ฉากจำลองเมืองซาน ฟรานซิสโก.... ชมภาพยนตร์สามมิติ เรื่อง เทอร์มินเตอร์ 2 หรือ คนเหล็ก 2 ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่เร้าใจ....แล้วสนุกสนานกับการขับรถผาดโผนเหมือนจริงในการเล่น Simulator ของฉากภาพยนตร์เรื่อง Back To The Future สนุกสนานไปกับฮีโร่ขวัญใจชาว นิวยอร์ก ไอ้แมงมุม SPEIDER MAN ที่จำลองฉากไล่ล่าได้อย่างอลังการ และเปิดตัวใหม่ล่าสุด กับโซน The Wizarding World of Harry Potter ที่มาเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเปิดให้บรรดาสาวกได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ โดยเนรมิตให้เป็นปราสาทฮอกวอตส์ หมู่บ้านฮอกมีด ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ให้ชาวเอเชียได้สัมผัสกับโลกแห่งเวทมนตร์ได้อย่างใกล้ชิด และสมจริงมากยิ่งขึ้น หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วใน Universal Resort ที่ออร์แลนโด

สหรัฐอเมริกา ซึ่งโซน **The Wizarding World of Harry Potter** ที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน แห่งนี้ถือเป็น
แห่งแรกของเอเชีย และใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้นถึง 45,000 ล้านบาท



เที่ยง

อิสระตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวัน.... เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

นำท่านตื่นตื้นตันกับเหตุการณ์จำลองจากเพลิงไหม้ในนครซาน ฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง **Black Draff** หรือ **วีรบุรุษเปลวไฟ** เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานลอยฟ้าท่องเที่ยวไปกับอีที (E.T.) ในฉากภาพยนตร์เรื่อง **“อี.ที.เพื่อนรักต่างดาว** นำท่านส่องเรืออย่างสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ จากเรื่อง **Jaw** แล้วระทึกใจกับการล่องแก่งผจญภัยไปในฉากจำลองเรื่อง **“จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park)** ท่านจะได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง **“ทีเร็กซ์** สนุกต่อการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง **“วอเตอร์เวิลด์ (Water World)** พร้อมทั้งพบกับฉากควบอย, สตั้นโฮวี และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากใน ภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรู้จากเรื่องปีโอเฟ่น เป็นต้น อีกทั้งโซนใหม่สำหรับคุณหนู ๆ **ยูนิเวอร์แซล วันเดอร์แลนด์** ที่รวบรวมความน่ารักทั้ง **คิตตี้จิ้ง สนูปี้ และเซซามิสตรีท** พร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโตได้สนุกสนานเพลิดเพลิน



จากนั้นขอให้นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ท่านไม่ควรพลาดในการมาเยือนเมืองโอซาก้าแห่งนี้ นำท่านเดินทางผ่านถนน Dotombori ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย ร้านค้า ร้านอาหารและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ มากมาย นำท่านถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์แห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาดยักษ์ ก่อนจะให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าย่านชินไซบาชิ ที่มีหลังคาปกคลุมตลอดถนนช้อปปิ้งแห่งนี้ ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าของท่าน สินค้าแนะนำ อาทิ เครื่องสำอางต่าง ๆ ร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมในห้าง DAIMARU, กางเกง EVISU, ร้านรองเท้า ONITSUKA TIGER ร้านขนมกูลิโกะ ฯลฯ อีกมากมาย ท่านสามารถสอบถามได้กับทางไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ ...



คำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย **สเต็กเนื้อวัวชั้นดี เสิร์ฟแบบเทปันยากิ (การนึ่งล่อมเตา) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ** ให้ท่านได้ชม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น ... โดยเริ่มเสิร์ฟความอร่อยด้วย **สลัดผักสด ๆ** ที่ราดด้วยน้ำสลัดสูตรเฉพาะ, ตามด้วย **เนื้อวัวที่คัดสรรมาอย่างดีจากฟาร์มชั้นนำ** เสิร์ฟพร้อม ข้าว / ขนมปัง, ผักผัก และ ซูปรสดี แล้วจบท้ายด้วย **ของหวาน / ผลไม้ตามฤดูกาล / สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อจะบริการท่านด้วย เช็ตซีฟู้ดแทน**

ที่พัก **Grandvia Osaka Hotel หรือเทียบเท่า**



วันที่หกของการเดินทาง (6) โอซาก้า - ไรสตอเบอร์รี่ - ริงคุ เอ้าเล็ท - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ไรสตอเบอร์รี่** ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับสตอเบอร์รี่จากไร่ ให้ท่านอิมมอร์รอยแบบไม่อัน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตอเบอร์รี่สดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตอเบอร์รี่เลื่องชื่อ, แยมสตอเบอร์รี่, สตอเบอร์รี่อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสตอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง (**ไรสตอเบอร์รี่ ตาลฤดูกาลที่ญี่ปุ่นจะเริ่มเดือน ม.ค. - พ.ค. แต่หากจำนวนไม่มากพอ ทางไร่อาจจะไม่เปิดให้ได้เข้าชม**)



นำท่านเดินทางสู่ **ริงกู พรีเมียม เอ๊าท์เลท** คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกู ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ต ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ



เที่ยง อีสาระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

17.25 น. ออกเดินทางจากสนามบิน คันไซ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน **TG673**

21.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน บิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป

ประเภทผู้เดินทาง	ลูกค้าปกติ	สมาชิก บัตรหลัก	สมาชิก บัตรเสริม
ผู้ใหญ่	99,800.-	97,800.-	98,800.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	94,800.-	92,800.-	93,800.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	89,800.-	87,800.-	88,800.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	84,800.-	82,800.-	83,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม	20,000.-	20,000.-	20,000.-
พัสดุแล้ว (ผู้ใหญ่) <u>ลดท่านละ</u>	25,000.-	25,000.-	25,000.-
พัสดุแล้ว (เด็ก) <u>ลดท่านละ</u>	18,000.-	18,000.-	18,000.-

**** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป ****

**** กรณีออกเดินทาง 15-19 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่านละ 7,000 บาท****



เงื่อนไขการชำระเงิน : สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 30,000. - บาท ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเซน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน

📌 “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรา

ค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสำหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	978	978
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	928	928
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..มีเตียงเสริม)	878	878
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม)	828	828
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)	200	200
มีตัวแล้ว (ผู้ใหญ่)	728	728
มีตัวแล้ว (เด็ก)	728	728

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชำระจริง

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนاجر ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง

2. ค่าที่พัก **ห้องละ 2 ท่าน** ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน **ท่านละ 1,500,000.- บาท**

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. **ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!**

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พุดจาหยาบค้าย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะเด็กเล็กอาจอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดทดแทนทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มีได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สำหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้น ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทำการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มิเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีใ้ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ามี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเองได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่าวในขณะที่ร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น